

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

Đối với ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 12/01/2023 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-SNNPTNT về việc thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ vào nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận nội dung tố cáo như sau:

I. Kết quả xác minh nội dung tố cáo:

Để xác minh nội dung tố cáo của công dân, Tổ xác minh đã thực hiện xác minh các bước sau:

1. Diễn biến toàn bộ vụ việc liên quan đến nội dung đơn tố cáo:

Việc mua giống sản kháng bệnh virus khảm lá HN3 xuất phát từ thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại Thông báo Kết luận số 526/TB-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021, Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp ngày 20 tháng 10 năm 2021 bàn giải pháp phòng, chống bệnh virus khảm lá sản trên địa phương. Công nghệ có ý kiến cho biết giống sản HN3 của Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam đang trồng nghiên cứu theo đề tài “*Tuyển chọn và nhân nhanh một số giống sản mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sản bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi*” kháng bệnh khảm lá, sinh trưởng tốt và kiến nghị tỉnh làm việc với Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam, xem xét mua hỗ trợ cho nông dân sản xuất phòng chống bệnh virus khảm lá. Ý kiến của ông Lương Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật Miền Trung cho biết giống sản HN3 đã được Cục Bảo vệ thực vật đánh giá kháng bệnh virus khảm lá và đang kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương triển khai nhân rộng vào sản xuất. Ý kiến ông Trần Văn Hải – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi cho biết giống sản HN3 đã được sản xuất thành công ở Tây Ninh và kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ nông dân sản xuất vì thiệt hại do bệnh virus khảm lá sản trên địa bàn tỉnh hiện nay là rất lớn.

Xuất phát từ tình thế cấp bách của bệnh virus khảm lá sản, việc khan hiếm nguồn giống sản sạch bệnh hiện nay trên địa bàn tỉnh. Đ/c Trần Phước Hiền kết luận theo Thông báo 526/TB-UBND. Trong đó:

+ Tại điểm b, khoản 1 có giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “ *Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ liên hệ với các cơ sở, Viện nghiên cứu trong nước mua khoảng 200.000 hom giống sản kháng bệnh cung ứng cho các địa phương để hỗ trợ người nông dân*”.

+ Điểm b, khoản 2: *chủ động cung ứng nguồn giống sạch kháng bệnh trong thời gian tới.*

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao đổi với Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam và nhận được thông tin Viện chỉ có khả năng cung cấp cho tỉnh Quảng Ngãi được 100.000 hom giống HN3 với đơn giá 3.500đ/hom. Trên cơ sở đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức buổi làm việc gồm lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính Sở, Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, bàn phương án mua lượng hom giống trên cấp phát cho các địa phương trồng tạo nguồn giống kháng bệnh tại chỗ, sau đó lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ cho Chi cục phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở tham mưu xây dựng kế hoạch mua lượng giống sản trên cấp phát cho các địa phương hỗ trợ sản xuất và duy trì nguồn giống cho các vụ sau. Ông Nguyễn Thế Vĩnh được Chi cục Trưởng giao nhiệm vụ đã phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính Sở tham mưu lập Kế hoạch 3677/SNNPTNT – KHTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 v/v thẩm tra Kế hoạch mua giống sản kháng bệnh cấp phát cho các địa phương trồng lấy nguồn giống sản xuất cho các niên vụ tiếp theo. Với mục tiêu cấp phát hỗ trợ cho nông dân sản xuất và có nguồn giống kháng bệnh tại chỗ phục vụ sản xuất nhằm từng bước giải quyết nhu cầu khan hiếm giống hiện tại. Việc tổ chức sản xuất dưới dạng mô hình vừa mang tính chất nghiên cứu đánh giá tình hình sinh trưởng, sâu bệnh hại và tạo nguồn giống sản kháng bệnh tại chỗ theo phương thức tự đề giống có sự kiểm soát, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, UBND các huyện Sơn Hà, Nghĩa Hành, Trung tâm dịch vụ các huyện Sơn Hà, Nghĩa Hành, UBND các xã địa điểm bố trí sản xuất).

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật mua để cấp phát cho các địa phương hỗ trợ cho nông dân trồng niên vụ 2021-2022 và tạo nguồn giống kháng bệnh tại chỗ cho các niên vụ tiếp theo là sự chỉ đạo về mặt chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phục vụ công tác phòng chống bệnh virus khảm lá sản trên địa bàn tỉnh. Việc trồng lấy giống này mang tính vừa kết hợp nghiên cứu đánh giá thăm dò theo cách ít nhỏ ban đầu, nhiều, mạnh giai đoạn sau nếu có bất lợi, trở ngại có thể điều chỉnh kịp thời để giải quyết bài toán cấp bách về giống sản kháng bệnh phục vụ sản xuất. *(Trong nội hàm của Công văn 3677/SNNPTNT-KHTC có nội dung nghiên cứu, thực nghiệm: Tại các mục 11.1, 11.2 có nội dung: Theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh hại trên các vùng sản tự đề giống).*

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi đã thực hiện mua giống sản HN3 và cấp phát cho các địa phương tổ chức trồng lấy giống theo đúng nội dung công văn số 3677/SNNPTNT – KHTC. Việc giao nhận hom

giống có biên bản cụ thể, quá trình thực hiện thường xuyên tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo với UBND tỉnh. (Báo cáo số 55/BC-SNNPTNT-TTBVTV ngày 07 tháng 01 năm 2022, Báo cáo số 505/BC-SNNPTNT – TTBVTV ngày 24 tháng 02 năm 2022).

2. Giống sắn HN3 có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành chưa? kiểm tra hồ sơ giống sắn HN3 (hồ sơ chất lượng giống, truy xuất nguồn gốc lô giống, ghi nhãn hàng hóa theo quy định)

Giống sắn HN3 được Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam tự công bố lưu hành và được Cục Trồng trọt Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố tự lưu hành tại Thông báo số 689/TB-TT-CLT ngày 07 tháng 07 năm 2021. Phạm vi công bố lưu hành tại vùng Đông Nam Bộ. Còn tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Giống sắn HN3 chưa được công bố lưu hành (công văn số 328/TT-CLT ngày 03/4/2022 của Cục trồng trọt về việc tham vấn ý kiến để nhân rộng giống sắn mới HN3, HN5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.)

Thời điểm xây dựng Kế hoạch Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chỉ đề nghị Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam cung cấp Phiếu báo giá để lập dự toán, tiêu chuẩn về chất lượng hom giống được đề cập trong phiếu báo giá.

Về chất lượng hàng hóa được đề cập đến trong các Biên bản Thương thảo Hợp đồng và Hợp đồng mua bán được ký kết giữa Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi với Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam.

3. Việc tham mưu mua bán giống sắn HN3 (100.000 hom HN3 có giá trị 350.000.000 đ) có thuộc chức năng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật không.

Trong Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 14/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Ngãi, tại mục 21, Điều 4 của quy định có ghi “thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao” nên việc mua giống sắn HN3 thực hiện theo công văn số 3677/SNNPTNT – KHTC ngày 18/11/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, do đó việc Chi cục Trồng trọt và BVTV thực hiện ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở là đúng quy định.

4. Ông Nguyễn Thế Vĩnh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có hay không tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT mua giống sắn HN3 năm 2021, 2022, căn cứ pháp lý để thực hiện nhiệm vụ trên.

Theo giải trình của ông Nguyễn Thế Vĩnh và biên bản làm việc của Tổ xác minh với tập thể lãnh đạo Chi cục Trồng trọt – BVTV “việc mua giống sắn HN3 để cấp phát sản xuất là xuất phát từ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp phòng chống bệnh virus khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh ngày 20 tháng 10 năm 2021, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi trực tiếp với Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam, kết quả Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam chỉ có khả năng cung cấp 100.000 hom giống sắn HN3, giá 3.500đ/hom.

Việc lập kế hoạch lượng hom giống trên cấp phát cho các địa phương trồng theo phương thức tự đề giống tạo nguồn tại chỗ đã có sự bàn bạc thống nhất trong Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật'. Qua xác minh thì bản thân ông Vĩnh được Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV giao nhiệm vụ tham gia tham mưu, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở lập kế hoạch và thực hiện việc mua giống sản HN3 nêu trên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có những vướng mắc về giống sản HN3, Ông Vĩnh đã báo cáo Lãnh đạo Sở về giống sản này trồng ở Quảng Ngãi chưa đảm bảo đúng quy định.

Việc ông Nguyễn Thế Vĩnh phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài Chính Sở lập Kế hoạch mua giống sản HN3 là theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và của Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Thông báo Kết luận số 526/TB-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021.

5. Ông Nguyễn Thế Vĩnh không thực hiện việc lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính của ông Phạm Xuân Hội – Viện trưởng Viện Di truyền về hành vi sai phạm: nhân 2,3 ha giống sản HN3, HN5 tại huyện Sơn Tịnh và huyện Sơn Hà, lấy nguồn cung cấp cho sản xuất giống niên vụ tiếp theo.

Ông Nguyễn Thế Vĩnh không được tập thể lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, pháp chế, quản lý giống cây trồng. Bên cạnh đó việc Ông Phạm Xuân Hội -Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp nhân 2,3 ha giống HN3, HN5 từ tháng 02/2021 đến tháng 09/2022 lấy nguồn cung cấp giống cho các niên vụ tiếp theo” là để phục vụ nội dung đề tài “*Tuyển chọn, nhân nhanh giống sản kháng bệnh khảm lá phục vụ phát triển sản bền vững tại Quảng Ngãi*” đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện. Do đó ông Vĩnh không đủ thẩm quyền để lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với việc làm trên.

6. Vai trò của Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đối với đơn tố cáo của công dân tố cáo ông Nguyễn Thế Vĩnh, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

Chi Cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV xác nhận có giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thế Vĩnh tham gia tham mưu, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở lập kế hoạch và thực hiện việc mua giống sản HN3 trên.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi đã thực hiện mua giống sản HN3 và cấp phát cho các địa phương tổ chức trồng lấy giống theo đúng nội dung công văn số 3677/SNNPTNT – KHTC. Việc giao nhận hom giống có biên bản cụ thể, quá trình thực hiện thường xuyên tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo với UBND tỉnh. (Báo cáo số 55/BC-SNNPTNT-TTBVTV ngày 07 tháng 01 năm 2022, Báo cáo số 505/BC-SNNPTNT – TTBVTV ngày 24 tháng 02 năm 2022.

II. Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật:

- Luật Tố cáo năm 2018.
- Luật Trồng trọt năm 2018.

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
- Quyết định 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi.
- Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi;
- Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 14/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Ngãi.
- Quyết định số 15/QĐ-SNNPTNT ngày 12/01/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi về việc thụ lý tố cáo;
- Đơn tố cáo của công dân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đối với ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ngày 31/12/2022
- Công văn số 55/VP-NC ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chuyển đơn tố cáo của công dân (kèm theo đơn tố cáo của công dân).
- Công văn số 13/TTT-VP ngày 04/01/2023 của Thanh tra Tỉnh Quảng Ngãi về việc chuyển đơn tố cáo của công dân (kèm theo đơn tố cáo của công dân).
- Các thông tin, tài liệu, chứng cứ khác được thu thập trong quá trình xác minh nội dung tố cáo.

III. Kết luận:

Nội dung 1:

Giống sắn HN3 chưa có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành, không có hồ sơ giống sắn HN3 (hồ sơ chất lượng giống, truy xuất nguồn gốc lô giống, ghi nhãn hàng hóa theo quy định).

Nội dung tố cáo này có đúng có sai:

Nội dung công dân tố cáo đúng:

Giống sắn HN3 chưa có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định **tại Khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật Trồng trọt** (Cục Trồng trọt trả lời tại công văn số 328/TT-CLT ngày 03/4/2022 về việc tham vấn ý kiến để nhân rộng giống sắn mới HN3, HN5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.).

Nội dung tố cáo sai, chưa đủ cơ sở:

Về hồ sơ chất lượng giống, truy xuất nguồn gốc lô giống: tại Biên bản thương thảo hợp đồng số 02/TTHĐ/2021 ngày 20/12/2021 và Hợp đồng cung cấp giống sắn HN3 số 03/HĐ/2021 ngày 24/12/2021 có yêu cầu cung cấp giống sắn HN3 có hồ sơ lô giống (xuất xứ, nguồn gốc các tiêu chuẩn kỹ thuật) theo thông báo số 689/TB-TT-CLT ngày 07/7/2021 của Cục Trồng trọt, mặt khác đây là hợp đồng cung ứng giống theo đơn đặt hàng về để hỗ trợ cho nông dân sản xuất thí điểm, về bản chất không mang tính chất thương mại, nên nội dung

không có hồ sơ xuất xứ và không thể hiện các tiêu chí trong hợp đồng là chưa đủ cơ sở.

Nội dung 2:

Việc tham mưu mua bán giống sản HN3 (100.000 hom HN3 có giá trị 350.000.000đ) không thuộc chức năng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Nội dung tố cáo này không có cơ sở:

Chi cục Trồng trọt và BVTV thực hiện đúng theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 14/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và công văn số 3677/SNNPTNT – KHTC ngày 18/11/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung 3:

Ông Nguyễn Thế Vĩnh- Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT mua 100.000 hom giống sản HN3 với giá 350 triệu đồng và cấp phát lại cho địa phương trồng lấy nguồn giống sản xuất cho các niên vụ tiếp theo.

Nội dung tố cáo này đúng nhưng chưa đầy đủ:

Ông Nguyễn Thế Vĩnh có tham gia tham mưu phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài Chính Sở lập Kế hoạch mua mua 100.000 hom giống sản HN3 với giá 350 triệu đồng và cấp phát lại cho địa phương trồng lấy nguồn giống sản xuất cho các niên vụ tiếp theo. Nhưng chưa đầy đủ ở đây mua về để thực hiện trồng mô hình thí điểm theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở và của Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Thông báo Kết luận số 526/TB-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2022.

Ông Nguyễn Thế Vĩnh thực hiện tham mưu theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và của Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Thông báo Kết luận số 526/TB-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021. Trong quá trình thực hiện tham mưu, ông Vĩnh đã có báo cáo Lãnh đạo Sở về giống sản này trồng ở Quảng Ngãi chưa đảm bảo đúng quy định. Như vậy, Ông Vĩnh đã thực hiện đúng theo *khoản 3 Điều 4 Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi của Quyết định 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.*

Mặt khác, xét về bản chất thì việc Ông Nguyễn Thế Vĩnh có tham gia phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài Chính Sở tham mưu lập kế hoạch mua 100.000 hom giống sản HN3 không phải là việc mua bán kinh danh vì lợi nhuận, mà mua để cấp phát hỗ trợ cho nông dân sản xuất dưới dạng trồng mô hình vừa mang tính chất nghiên cứu đánh giá tình hình sinh trưởng, sâu bệnh hại và tạo nguồn giống sản kháng bệnh tại chỗ theo phương thức tự để giống có sự kiểm soát, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Nội dung 4:

Có ý lách luật tham mưu tờ trình 2313/TT-SNNPTNT-TTBVTV ngày 11/7/2022.

Công dân tố cáo chưa đủ cơ sở:

Về tham mưu Tờ trình 2313/TT-SNNPTNT-TTBVTV ngày 11/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch sản xuất thí điểm giống sản kháng bệnh virus khảm lá trên địa bàn tỉnh niên vụ 2022 -2023, trong tham mưu dự thảo kế hoạch có nêu “các giống sản trên chưa đủ căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn để mở rộng diện tích trồng trên địa bàn tỉnh mà phải chờ kết quả đánh giá khảo nghiệm của Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam”, giống sản HN3 cũng đã được khảo nghiệm tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đề tài “*Tuyển chọn, nhân nhanh giống sản kháng bệnh khảm lá phục vụ phát triển sản bền vững tại Quảng Ngãi*” đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện). Mặt khác việc tham mưu Tờ trình 2313/TT-SNNPTNT-TTBVTV là thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 162/TB-UBND ngày 23/4/2022, hơn nữa tại thời điểm xác minh vẫn chưa thực hiện kế hoạch này nên chưa thể kết thành hành vi vi phạm.

Ông Nguyễn Thế Vĩnh thực hiện tham mưu theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở và của Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Thông báo Kết luận số 526/TB-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021, tuy nhiên trong quá trình thực hiện ông Vĩnh có báo cáo lãnh đạo Sở về giống sản này trồng ở Quảng Ngãi chưa đảm bảo đúng quy định. Do đó nội dung tố cáo này chưa đủ cơ sở.

Nội dung 5:

Ông Nguyễn Thế Vĩnh không thực hiện việc lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính của ông Phạm Xuân Hội – Viện trưởng Viện Di truyền về hành vi sai phạm: nhân 2,3 ha giống sản HN3, HN5 tại huyện Sơn Tịnh và huyện Sơn Hà, lấy nguồn cung cấp cho sản xuất giống niên vụ tiếp theo.

Nội dung này không có cơ sở:

Ông Nguyễn Thế Vĩnh không phụ trách lĩnh vực thanh tra, pháp chế, Quản lý giống cây trồng. Bên cạnh đó việc Ông Phạm Xuân Hội -Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp nhân 2,3 ha giống HN3, HN5 từ tháng 02/2021 đến tháng 09/2022 lấy nguồn cung cấp giống cho các niên vụ tiếp theo” là để phục vụ nội dung đề tài “*Tuyển chọn, nhân nhanh giống sản kháng bệnh khảm lá phục vụ phát triển sản bền vững tại Quảng Ngãi*” đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện. Do đó việc đề nghị ông Vĩnh lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính là không có cơ sở.

III. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện và kiến nghị:

Xét bản chất vụ việc ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có tham gia tham mưu thực hiện nội dung “*mua 100.000 hom giống sản HN3, với giá 350 triệu đồng và cấp phát cho các địa phương trồng lấy nguồn giống sản suất cho các niên vụ tiếp theo*” là từ nhu cầu cấp thiết của người nông dân tỉnh Quảng Ngãi và theo sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, ông Vĩnh không có vụ lợi cho bản thân mình về kinh tế cũng như chính trị, không tham ô, tham nhũng.

Yêu cầu ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Sở (tổ chức thực hiện nhiệm vụ về giống sắn).

Trên đây là kết luận nội dung tố cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi đối với đơn tố cáo ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kính báo cáo Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- P. Giám đốc Sở (A. Trung)
- Người có đơn tố cáo;
- Ông Nguyễn Thế Vĩnh;
- Phòng KH-TC Sở;
- Chi cục TT&BVTV;
- Chánh Thanh tra Sở;
- Lưu: HSTC; VT.

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương